

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังนิ่งหลังขาดปัจจัยใหม่หนุน, รอดิตตามตัวเลขศก.สหรัฐ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวาน เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน โดยนักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นปัจจัยหลักต่อไป

\*ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.60 และแนวรับที่ 35.75

\*ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เตือนว่า ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนได้ค่อนข้างมากในระยะต่อไป ซึ่ง ธปท.พร้อมจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เข้าไปดูแลในบางช่วงที่เงินบาทมีความผันผวน

\*เบนแซ็งค่าในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นวานนี้ โดยเบนได้รับแรงหนุนจากความต้องการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง หลังนักลงทุนมองว่าญี่ปุ่นขาดนโยบายขึ้นที่ชัดเจน หลังตัดสินใจเลื่อนเวลาในการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ออกไปอีก 2 ปีครึ่ง เป็นเดือนต.ค.62

\*ราคาน้ำมันลดลงในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่าน ทำให้ไม่มีแนวโน้มที่สมาชิกโอเปกจะตกลงกันได้ เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน้ำมัน ในการประชุมวันนี้ และตลาดยังวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากจีนด้วย

\*ราคาทองในตลาดสโตนปรับขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากร่วงลงเมื่อวานนี้ ขณะที่ตลาดกำลังประเมินว่า ข้อมูลเศรษฐกิจชุดล่าสุดของสหรัฐจะสนับสนุนแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เร็ว ๆ นี้ หรือไม่

\*สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ(ISM) เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 51.3 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 50.8 ในเดือนเม.ย.

\*แต่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง ลดลงเกินคาด 1.8% ในเดือนเม.ย. หลังจกเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนมี.ค.

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 428.44 ล้านบาท ขณะที่  
ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 2.29 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะ  
ตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.30 พันล้านบาท

\*09.03 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.66/68 จาก 35.66 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.889/989 จาก 39.820 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.14/19 จาก 109.52 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1194/97 จาก 1.1185 เมื่อวาน

"วันนี้ น่าจะยังเหมือนเดิม แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ไปก่อน เพราะปัจจัยไม่ได้มี  
อะไรใหม่ หลักก็คงต้องตามดูตัวเลขสหรัฐต่อไป" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้